



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 6 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 16 มูลค่าข่าว 797,082.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



เปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีวันเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่งไม่ยุ่งเกี่ยาเสพติด



กิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้ความเป็นหนึ่ง หรือ TO BE NUMBER ONE CAMP ว่าค่ายนี้ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่บุคลากรของศูนย์อบรมราชภัฏวชิรวัฒนาพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ เดอะ ไฮท์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ระหว่างรอพิธีเปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ศูนย์อบรมราชภัฏวชิรวัฒนาพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเสด็จประทานเกียรติบัตรแก่สมาชิก "ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ผู้ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 17 นายแพทย์เอกภพ โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะประธานโครงการ

TO BE NUMBER ONE กล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า เป็นการคัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศที่อายุ 12-24 ปีให้เข้าร่วมค่าย และจะได้มีโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม เช่น ทักษะการเป็นผู้กล้า เพื่อให้มีความเป็นผู้กล้า เป็นผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาได้ ทักษะด้านการสื่อสารต่าง ๆ ด้านการแสดงออก ด้านกีฬา ด้านภาษา และความสามารถเฉพาะด้านต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เยาวชนที่เข้าร่วมค่ายจะมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรที่มีความสามารถ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบความสำเร็จในอาชีพนั้น ๆ มาเป็นผู้ให้ความรู้



คำแนะนำ ฝึกทักษะและเทคนิคต่าง ๆ แบบไม่กดดัน เป็นลักษณะการเรียนรู้ แบบ Play and Learn ซึ่งเยาวชนจะได้เลือกทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ ภายใต้อิทธิพลและทางเลือกที่เท่าเทียมกัน โดยใช้กระบวนการกลุ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก “ภายใน” ให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาควงุมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเองได้เรียนรู้ถึงการใช้

ชีวิตและสิ่งต่างๆ ในสังคม และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายกลับไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ ได้

ซึ่งผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่วิถีความเป็นที่พึ่งพาจากการติดตามสมาชิกค่ายที่กลับไปสู่ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน พบว่ากว่าร้อยละ 80 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านบวก สามารถควบคุมตนเอง ทำงานเป็นทีม และเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตนเอง และสังคมมากขึ้น

จึงขอฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่สนใจอยากจะหากิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ให้บุตรหลานได้ทำ

ในช่วงปิดเทอม เพื่อโอกาสและประสบการณ์ดีๆ ของบุตรหลาน ขอแนะนำกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่วิถีความเป็นที่พึ่งพาหรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากสถาบันการศึกษาที่เยาวชนสังกัดอยู่หรือที่สำนักงานโครงการ

TO BE NUMBER ONE หรือจะเป็นกิจกรรมการสอนทักษะด้านกีฬา ฝึกวิชาชีพ ทักษะศิลปะต่าง ๆ เช่น ร้องเพลง การแสดง การเต้น รวมทั้งทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ ที่ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER ที่ตั้งกระจายอยู่ในเขตภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร อย่างเช่น ศูนย์เพื่อนใจสาขาศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์, สาขาศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ และสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ก็มีมากมายและแตกต่างกันไปในศูนย์แต่ละสถานที่

นายอิรวดีณ์ กงนุกูล หรือ น้องสมาร์ท

อายุ 15 ปี โรงเรียนสตรีวิทยา 2 หนึ่งในสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่วิถีความเป็นที่พึ่งพา รุ่นที่ 17 เล่าว่าการเข้าร่วมค่ายครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเข้าค่ายครั้งแรกในวันที่ 16 ที่ผ่านมา ครั้งนั้นได้เรียนรู้ว่าในค่ายมีกิจกรรมดี ๆ มีประสบการณ์ดี ๆ ให้ได้เก็บเกี่ยวมากมาย และการมาครั้งนี้ก็หวังที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมจากคราวที่แล้ว เพราะเชื่อมั่นว่าค่ายนี้ยังมีประสบการณ์ดี ๆ ให้เก็บเกี่ยวอีกมากและสามารถนำไปปรับใช้กับการแสดงนันทนาการของตนเองได้

เพราะนอกจากเรียนหนังสือแล้ว อีกด้านหนึ่งตนเองยังเป็นนันทนาการและได้ทำการแสดงมาแล้วกว่า 8 ปี โดยเริ่มมาตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ได้พาไปตรวจประเมินวัดความสามารถพิเศษที่สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) และพบว่าตนเองมีความสามารถทางการแสดงคนหน้าขาว การลอกเลียนแบบ จึงได้เริ่มฝึกในเรื่องของการแสดงมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งมีโอกาสได้ไปดูการแสดงมายากลของจริงตอนอายุได้ 7 ขวบ และรู้สึกชื่นชอบมาก ๆ ซึ่งทางครอบครัวได้สนับสนุนให้ไปเรียนด้านมายากลเพิ่มเติมเรียนอยู่ประมาณ 8 ปี จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันมายากลระดับโลก และได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน International Brotherhood of Magicians (I.B.M.) ในปี ค.ศ. 2013 ณ รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นรางวัลที่คนภาคภูมิใจมาก นอกจากนี้ประสบการณ์จากการร่วม

ค่ายในรุ่น 16 ที่ผ่านมา ยังทำให้ได้รับความรู้มากมาย โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้จากชั้นเรียนด้านการแสดง ที่ได้นำไปใช้กับการแสดงมายากลของตนเอง ซึ่งมีครั้งหนึ่งที่ได้ไปแสดงมายากลที่ประเทศอินเดีย โดยก่อนไปมีการตกลงกันว่าเป็นการแสดงแบบหนึ่ง แต่พอถึงหน้างานตอนแสดงจริงกลับให้แสดงอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตนไม่ได้เตรียมมา จึงได้นำประสบการณ์ด้านการแสดงที่ได้จากการร่วมค่ายมาประยุกต์ใช้ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปได้ ทำให้รู้สึกว่าค่ายแห่งนี้ได้ให้อะไรกับตนมากมาย เมื่อมีโอกาสจึงตั้งใจมาร่วมอีกครั้งในรุ่นที่ 17 นี้เอง สมาร์ทกล่าวปิดท้าย.

ทีมข่าวเฉพาะกิจ